



เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์
ทรงกอปกิจมั่งม้นทุกอันเวย
ธ ทรงเป็นพระบิดาประชาราษฎร์
ให้ครองสุขสถอนหน้าทั้งชาติ
ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย
ทั้งทวยเทพอภิบาลบันดาลดล

ประบาทวิกรมเข็นเป็นสุขตวันต์
เพื่อสมานให้ไทยรักสามัคคี
ทรงห่วงใยไทยทั้งชาติทุกถิ่นที่
ให้ชีวิตพอเพียงหล่อเลี้ยงงตน
สั่งตั้งกตติวิริศุไทยทุกแห่งหน
พระทรงพลทรงพระเจริญเทอญ

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด

ชุดที่ 57 ปี 2559 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2559

www.ntbcoop.com



สหกรณ์นครนนท์

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

E-mail : ntbcoop@hotmail.com

บทบรรณาธิการ



เกือบจะสิ้นปีอีกแล้ว เวลาเวลาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สุภาษิตฝรั่งพูดไว้ว่า **“กาลเวลา และกระแสน้ำย่อมไม่รอใคร”** บางคนบอกว่าเร็ว บางคนก็บอกว่าช้า นานาจิตตังจริงๆ ถ้าเทียบเคียงกับคติคนไทยว่า **“เวลาสวรรค์เดินไว เวลาในรกเดินช้า”** เวลาที่เราสบายใจจะดูว่าเวลายังไง เวลารอคอยมักจะช้า กี่วันกันไป

จะยังไงก็ตามเราหันมาดูเวลาของสหกรณ์บ้างมันไวจริงๆ ไกลวันปิดงบอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (31 ตุลาคม) อยากจะบอกให้สมาชิกชื่นใจกันบ้างว่า **การพัฒนาสหกรณ์อยู่ในภาวะที่น่าชื่นใจ** จากการที่เรามีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 12,783 คน เป็นสมาชิกสามัญ 11,443 คน และสมาชิกสมทบ 1,340 คน ทุนดำเนินงาน 8,104.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 22.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดมาจาก เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 24.86 ล้านบาท เงินกู้ยืม (ลดลง) 21.88 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 6.31 ล้านบาท แม้จะมีหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท ส่วนด้านเงินทุนสหกรณ์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 96.96 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์อื่น เพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาท

เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น 32.64 ล้านบาท สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น 3.38 ล้านบาท ซึ่งส่งผลทำให้ **มีกำไรสุทธิ จำนวน 79.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 11.40 ล้านบาท** ถ้าเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 และเดือนพฤษภาคม 2558 จะเห็นได้ว่า **สหกรณ์มีกำไรมากกว่าปีก่อนในระยะเวลาเดียวกัน ถึง 3.37 ล้านบาท** นี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่อยากจะบอกให้เพื่อนสมาชิกได้สบายใจ ถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯ บางคนวิตกกังวลว่าจะล่มสลายเหมือนสหกรณ์อื่นหรือไม่ ขอเรียนชี้แจงด้วยความมั่นใจว่า **เรามั่นคงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สู่ความสำเร็จได้** ส่วนรายละเอียดและความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆ สามารถหาอ่านได้ในฉบับ

ฝนฟ้า ตกต้องตามฤดูกาลแล้วอย่าไปโทษเทวดา ท่านเลยที่ท่านแกล้งไม่ปล่อยฝนลงมาเดี๋ยวจะไปเดือดร้อน แมว บ๊องไฟ หรือพิธีกรรมแปลกๆ เรียกฝนกันอีก มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ มีฝน มีน้ำท่วม อากาศแปรปรวน ก็ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิ้น สิ่งสำคัญเราจะปรับตัวอย่างไรให้อยู่กับธรรมชาติได้ต่างหาก นี่สิสำคัญกว่า จริงไหม

ปัญญา เก่งฤทธิ์

ต่อจากหน้า 5

ตามเกณฑ์มากที่สุดให้ได้รับทุน และข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับ เพราะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้รอบครอบอีกครั้ง ขอเรียนว่าทุนการศึกษาจะไม่ได้ครบทุกท่านนะครับ สำหรับท่านที่พลาดในปีนี้นี้หน้ายังมีโอกาสขอทุนเข้ามาใหม่ได้นะครับ

ประเด็นสุดท้าย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสมาชิกหน่วยงาน/ โรงเรียน ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามที่โรงเรียนอนุบาลรุ่งเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 39/10-11 ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เหนือชั้น (1 ขวบ) ถึงระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (6 ขวบ) มีความประสงค์ของสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ โดยทางคณะกรรมการ ฯ ได้มอบหมายให้ นายมานัส บรรจงใหม่ และ นายวิวัฒน์ กองแกน เป็นผู้ตรวจสอบโรงเรียนและได้ตรวจสอบแล้ว

ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วรับทราบและอนุมัติให้เป็นสมาชิกของ สหกรณ์ได้ ก็ขอต้อนรับสมาชิกให้ทุกท่านด้วยนะครับ แล้วเจอกันฉบับหน้าหน้าครับ **สวัสดิ์ครับ**





ประธานแถลง

ดร.ชูชาติ กาญจนชนชัย
081-533-8115

สวัสดิ์ครบถ้วนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ผมมีโอกาสเป็นประธานแจกทุนให้กับบุตรสมาชิก จำนวน 452 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,250,000 บาท แต่ผู้ที่ยื่นความจำนงขอทุนมาทั้งหมด 565 ทุน เป็นเงินจำนวน 1,606,000 บาท เกินงบประมาณที่เราขออนุมัติกับที่ประชุมใหญ่ไว้ 356,000 บาท ในการพิจารณาเบื้องต้น คณะกรรมการให้ใช้งบประมาณไว้ตามที่ได้รับอนุมัติคือ 1,250,000 บาท เป็นมติเอกฉันท์ งดออกเสียง 2 เสียง เราต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของสหกรณ์ฯไว้ไม่ให้มีค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องขอภัยสมาชิกบางท่านที่พลาดโอกาสได้รับทุนไป 113 ทุน โดยในการพิจารณา เราพิจารณาว่าสมาชิกทุกคนที่ขอมามีคุณสมบัติทุกอย่าง จึงมาดูความถี่ห่างในการให้รับทุน ถ้าไม่เคยรับมาเลยจะพิจารณาให้ หรือบางรายเคยให้แล้ว 1 ครั้ง เพราะในประกาศของสหกรณ์ฯเราใช้คำว่าคัดเลือกจึงดูความถี่อาหารเป็นหลักครับ

โดยพิจารณาให้คนที่ไม่เคยได้รับเลยก่อน ไว้โอกาสหน้าถ้าสหกรณ์ฯมีความเข้มแข็งขึ้นจะจัดงบประมาณเพื่อสวัสดิการสมาชิกให้มากขึ้นครับ ผมในฐานะประธานกรรมการต้องขอภัยท่านสมาชิกที่ไม่ได้รับทุน และมีสมาชิกบางรายเป็นผู้ประสานงานของโรงเรียน แต่ลืมขอให้บุตรตัวเอง บางรายมีข้อสงสัยถามมาเราก็พิจารณาตรวจสอบให้ โดยการพิจารณาคำนี้ถึงความโปร่งใสไม่มีพรรคพวกแน่นอนครับ ยุคปัจจุบันเป็นยุคดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเป็นศูนย์ เราต้องประหยัดมากที่สุด เราจึงจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ **อดเปรียบไว้กินหวาน** เมื่อได้รับแล้วคุณพ่อ คุณแม่ควรใช้จ่ายแบบประหยัด ใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด บ้านเมืองเราก็ประสบวิกฤตการณ์หลายด้าน จนท่านนายกออกมาสัมภาษณ์ว่าถ้ารู้ปัญหาแล้วจะหนาว ซึ่งบางทีก็ไมรู้ท่านหมายถึงอะไร แต่เราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมกับการเผชิญปัญหาทุกด้าน เราต้องอยู่อย่างพอเพียง โดย ครู เราเป็นหน่วยงานหลักเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ในการนำพาประเทศไปสู่หลักชัย และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ขอให้พวกเราสมาชิกสหกรณ์ฯจงร่วมกันประกอบกุศลผลบุญอันดีงามเพื่อถวายทั้ง 2 พระองค์ร่วมกันครับ



สวัสดิ์

ดร.ชูชาติ กาญจนชนชัย ประธานสหกรณ์ฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.



คุยกับผู้จัดการ

มานัส บรรจงใหม่
081-456-2837

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

สวัสดิ์ครับ สมาชิกทุกท่าน ในเดือนมิถุนายนนี้ สมาชิกที่มีบุตรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องทุนการศึกษา ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรยากาศในวันรับทุนสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กยังงี้ก็คือเด็กครับ เหมือนจับปูใส่กระด้งครับ น่ารักไปอีกแบบ มีสมาชิกบางท่านได้ถามผมว่า แล้วถ้าเขาไม่มีบุตรจะขอทุนอะไรได้บ้าง ผมก็ตอบไปว่า คงต้องขอรับสวัสดิการในด้านอื่นๆ ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้จัดให้ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบครับ

ฉบับนี้ผมต้องการเห็นสมาชิกแต่ละท่านได้มีการวางแผนการเงินในรูปแบบการออมแบบมีความคุ้มครอง ครับ **“ประกันชีวิตนั้นสำคัญไฉน”** เชื่อว่าคงมีหลายคนนึกแย้งอยู่ในใจว่า ประกันชีวิตไม่เห็นจะสำคัญตรงไหนเลย ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ หาเรื่องเสียเงินเปล่าๆเอาเงินไปทำอะไรอื่นดีกว่า

ใช่แล้ว!!! มีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่คิดแบบนี้ และมีคนไทยอีกไม่น้อยเหมือนกันที่ซื้อประกันเพราะความเกรงใจ เพราะช่วยเพื่อนช่วยญาติ แต่ไม่ไม่เคยทราบเลยว่าแบบประกันที่ตนเองซื้อ มีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง? บางครั้งไม่รู้ตัวซ้เข้าไปซื้อทุนประกันเท่าไร? รู้อย่างเดียวว่าต้องชำระเบี้ยเท่าไร กรมธรรม์ไม่ต้องพูดถึง ไม่เคยอ่านพอได้มาก็เก็บเข้าลิ้นชักโต๊ะเลย ไม่เคยเปิดอ่าน บางคนยังดีที่เปิดมาดูว่าซื้อถูกต้องหรือไม่

ที่น่าห่วงคือคนขายแนะนำให้ทำทุนประกันเท่าไรก็ทำเท่านั้น เนื่องจากช่วงนั้นมีเงินพอจะชำระเบี้ยได้ โดยไม่ได้พิจารณาว่ารายได้คงเหลือสุทธิที่เราพอจะแบ่งปันมาชำระเบี้ยประกันได้ทุกเดือนหรือทุกปีควรเป็นเท่าไร โดยที่จะไม่ทำให้เดือดร้อนจนหยุดชำระเบี้ยทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเสียฟรี ไม่น่าทำเลย

บางคนพอทำไปแล้วตอนเคลม (เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) ไม่ได้ เนื่องจากการแถลงเรื่องสุขภาพไม่ได้ให้ข้อเท็จจริง สาเหตุมาจากตอนทำประกันไม่ได้กรอกใบสมัครเอง และไม่ได้ตรวจก่อนที่จะลงนามว่าข้อมูลเรื่องสุขภาพที่ต้องตอบ ผู้ที่กรอกให้อาจกรอกไม่ครบถ้วน พอถึงเวลาที่จะเคลม ปรากฏว่าบริษัทตรวจจอบพบว่าการแถลงเรื่องสุขภาพมีการปกปิดข้อมูล จึงไม่ยอมจ่ายเคลม

หลังจากนั้นข้อมูลในแง่ลบของการทำประกันก็ถูกพูดกันแบบปากต่อปาก ทำให้คนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำประกันชีวิต และปลุกฝังกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งที่คนไทยเริ่มเห็นคุณค่าของการทำประกันชีวิตกันมากขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมชักชวนให้คนทำประกันมากขึ้น เช่น มีประกันเอื้ออาทรออกมา เพิ่มวงเงินที่จะนำค่าเบี้ยมาหักลดหย่อนภาษีจาก 1 หมื่นบาท เป็น 100,000 บาท ตลอดจน

จนกรมการประกันภัยเข้ามาดูแลคุณภาพของตัวแทนให้มีมาตรฐานมากขึ้น แล้วยังเพิ่มช่องทางการซื้อประกันให้มากขึ้น เช่น สามารถซื้อผ่านธนาคารได้ เป็นต้น

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรที่มีประกันของบ้านเราจนถึงปัจจุบันนี้ก็แค่ประมาณ 15 - 20 % เท่านั้น อีกจำนวน 80 % ยังไม่มีความคุ้มครอง นี่จึงถือเป็นความเสี่ยงของสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ทำไมต้องทำประกันชีวิต? พุดง่ายก็คือ การทำประกันคือการวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยด้านรายได้ในอนาคตข้างหน้าที่เป็น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า วันนี้เรายังมีงานทำ ยังมีแรงทำงานหารายได้มาเลี้ยงชีพ มีเงินออมส่วนหนึ่ง แต่ในวันข้างหน้ายามเกษียณมีใครบอกได้บ้าง ว่าเงินออมนั้นจะเพียงพอหรือไม่ เราอาจคิดว่ามันเพียงพอแต่เราได้เตรียมเพื่อไว้บ้างหรือเปล่า

ถ้าหากมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้น และกระทบเงินออมของเราทำให้ยอดลดลง หรือวันนี้เรามีครอบครัว มีพ่อ แม่ ลูก ครอบครัวเราพึ่งพารายได้จากเราเพียงคนเดียว ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับเรา (เสียชีวิต) เราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าเงินออมที่มีอยู่จะพอเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือไม่ ลูกจะได้เรียนจนจบหรือไม่ หรือวันหนึ่งข้างหน้าหากเราเกิดเจ็บป่วย จำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่ารักษาพยาบาล ถึงวันนั้นถ้าหากไม่มีประกันสุขภาพ เราก็ต้องใช้เงินออมของครอบครัวนั้นแหละมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เพียงแค่นี้คงจะเห็นภาพแล้วว่า หากไม่วางแผนสร้างหลักประกันไว้ตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าชีวิตบั้นปลายจะอยู่ดีมีสุข ไม่เป็นภาระชาวบ้านไม่เป็นภาระสังคม หรือจะอุ่นใจได้อย่างไรถ้าเราไม่อยู่ พ่อ แม่ ลูก เมีย จะไม่ลำบาก

ฉะนั้น สรุปได้ว่าการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ คือ การวางแผนและการสร้างหลักประกันให้ตัวคุณและครอบครัวในอนาคตนั่นเอง

สำหรับข้อมูลด้านสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 12,783 คน เป็นสมาชิกสามัญ 11,443 คน และสมาชิกสมทบ 1,340 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,736.36 ล้านบาท มีเงินสำรอง 226.46 ล้านบาท มีเงินฝาก 3,899.60 ล้านบาท มีทุนดำเนินการ 8,104.53 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 79.57 ล้านบาท สหกรณ์ฯของเราการบริหารจัดการ คณะกรรมการดำเนินการจะใช้โดยวิธีประหยัดและให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก พยายามลดรายจ่ายลง และหาทางเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึ้น คงจะเห็นจากเงินกู้สัญญาใหม่ คือ เงินกู้สุขใจ ซึ่งสมาชิกที่มีความจำเป็นได้มาขอยืมเงินสัญญานี้ไปแล้วจำนวน 1,466 สัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ฯสามารถบริหารจัดการเงินกู้ในส่วนนี้ให้แก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง ตามกำลังของสมาชิกแต่ละคน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเปิดเทอม หรือภาวะด้านอื่นๆ ตามความจำเป็นนับว่าเป็นเรื่องดี อีกเรื่องหนึ่งที่สมาชิกได้รับการบริการครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



เรียนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด
ที่เคารพรักทุกท่านครับ

ฉบับนี้มีประเด็นสำคัญจากที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขอรายงานให้ทราบดังนี้ครับ

ประเด็นแรกเรื่อง ขอรายงานสถานะทางการเงินของสหกรณ์ของเราก่อนเพื่อท่านสมาชิกจะได้รับทราบไว้เป็นข้อมูลว่าคณะกรรมการทุกท่านได้ตั้งใจทำงานดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกไปเช่นไรบ้างนะครับ

- ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จำนวน 11,465 คน ลดลงจากเดือนก่อน 6 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 1,346 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,811 คน

- ทุนดำเนินงาน มี 8,082.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 45.90 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1. เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 16.08 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืม เพิ่มขึ้น 19.09 ล้านบาท
3. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท
4. หนี้สินอื่น (ลดลง) 1.22 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 110.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 40.73 ล้านบาท

2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 3.79 ล้านบาท
3. เงินลงทุน (ลดลง) 39.50 ล้านบาท
4. เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น 51.66 ล้านบาท
5. สินทรัพย์อื่น (ลดลง) 3.48 ล้านบาท

*****เป็นผลทำให้มีกำไรสุทธิ จำนวน 68.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.34 ล้านบาท คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับสมาชิกนะครับ**

ประเด็นที่สองเรื่อง ความคืบหน้าของการดำเนินคดี อปต.โทรใหญ่ สหกรณ์ฯ ได้ยื่นฟ้อง อปต.โทรใหญ่

เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหาย เป็นเงิน 1,000,000 บาท และให้ยกเลิกการคัดค้านรังวัด ที่ศาลปกครองกลาง

- คดีนี้ อปต.โทรใหญ่ ได้มอบให้พนักงานอัยการแผนกคดีแพ่งยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยแจ้งข้อต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้โอนคดีไปศาลยุติธรรมพิจารณาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อน

- ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้รับสำนวนแล้ว ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ1277/2558 และมีหมายนัดชี้สองสถานและพร้อมเพื่อสืบพยาน

- ศาลมีคำสั่งให้วางเงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่เป็นกรณีที่ดินพิพาทกันจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 43.4 ตารางวา เป็นทุนทรัพย์ 1,226,420 บาท สหกรณ์ฯ ได้วางเงินค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 24,529 บาท ศาลนัดสืบพยานโจทก์

- จำเลยในวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ส่วนคดีอื่น ๆ หากมีการเคลื่อนไหวแล้วจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ

ประเด็นที่สาม เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายโครงการทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เพื่อจัดงานมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการดำเนินการมีมติว่าสมควรมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายหมวดที่ 2 ค่าตอบแทน 2.8 ค่าทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 1,250,000.- บาท ซึ่งได้คัดเลือกให้รับทุนตามข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1. ทุนระดับปฐมวัย อนุมัติ 78 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 156,000 บาท
2. ทุนระดับประถมศึกษา อนุมัติ 156 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 312,000 บาท
3. ทุนระดับมัธยมศึกษา อนุมัติ 94 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 282,000 บาท
4. ทุนระดับอุดมศึกษา อนุมัติ 125 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท

ในปีนี้มีสมาชิกขอทุนกันมากกว่าปกติ คณะกรรมการดำเนินการจึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ



ติดตามหนี้สิน หนี้ประชาชนได้

นายวิวัฒน์ กองแกน 093-026-7943

สวัสดิ์ศรัป ครูอาจารย์ และเพื่อนญาติ
สภกรณ์ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด คณะกรรมการฝ่าย
ติดตามหนี้สินได้ดำเนินการติดตามหนี้สินจากสถาบัน
การเงินต่างๆ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้

เรื่องราวของการติดตามหนี้สหกรณ์เครดิต ยูเนียนเวลธ จำกัด

ข้อมูลนำเสนอ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเวลธ จำกัด มียอดเงินกู้ยืมคง
เหลือจำนวน 4,088,380.18 บาท และดอกเบี้ยค้าง
จ่ายทั้งสิ้น 40,577.93 บาท

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 คราว
ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
มีมติให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนเวลธ จำกัด ผ่อนชำระ
คืนเงินต้นเป็นเดือนละ 30,000.00 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ตามจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึง
เดือนกันยายน 2559 ซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนียนเวลธ จำกัด

ต้องชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งสิ้นภายในเดือนเมษายน 2559
และชำระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยให้ตรงตามงวดการส่ง
ชำระ คือ ชำระทุกวันสิ้นเดือน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์เครดิต-
ยูเนียนเวลธ จำกัด ได้ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 71,000.00 บาท (เงินต้น
30,422.07 บาท ดอกเบี้ย 40,577.93 บาท) จึงมี
ผลทำให้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์-
เครดิตยูเนียนเวลธ จำกัด มียอดเงินกู้คงเหลือจำนวน
4,057,958.11 บาท ไม่มีดอกเบี้ยค้างจ่าย

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการติดตามหนี้สินไม่ได้
นิ่งนอนใจ เรากำลังติดตามหนี้สินตามสถาบันการเงินต่างๆ
ที่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ -
ออมทรัพย์กรุงธนบุรี จำกัด ของเรานั้น เพื่อประโยชน์
ของสมาชิกและสหกรณ์ฯ ทางคณะกรรมการติดตามหนี้สิน
จะดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง
สุจริต และมีความยุติธรรม ฉบับนี้ขอรายงานแจ้งเพื่อ
ทราบเท่านี้ก่อนนะครับ ฉบับหน้าทางเราจะแจ้งให้ทราบ
เพิ่มเติมอีกครั้ง

ผมขอรายงานผลการติดตามหนี้สินประจำเดือนเมษายน 2559 ให้ทราบดังนี้

รายงานการติดตามหนี้สินประจำเดือนเมษายน 2559

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 131 ราย ได้รับชำระหนี้ 1,232,644.75 บาท

ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 88 ราย ได้รับชำระหนี้ 5,333,164.35 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ 6,565,809.10 บาท

สรุปในการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 จำนวน 37,058,191.50 บาท

รายงานการติดตามหนี้สินเดือนเมษายน 2559 จำนวน 6,565,809.10 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระหนี้ จำนวน 43,624,000.60 บาท



มุมบ้านนา
และ
ชมรมผู้สูงอายุ
นายวิทยา น้อยประเทศ 081-778-2596

คิดออก คิดได้ ทำก่อนได้ชีวิตเป็นความสุข

มีอะไร ๆ ตอนนี้อย่างเกิดขึ้นกับพุทธศาสนา มีผลกระทบกับความรู้สึกเราชาวพุทธอย่างมาก แต่เราต้องใช้ธรรมะรับรู้ได้อย่างเท่าทัน ว่าทุกสิ่งล้วนต้องแปรเปลี่ยน ไม่มีถาวร ไม่มีถาวร ว่าเคยมีมาแล้วแต่สมัยพุทธกาล ว่ากันว่าจนได้มีพระรูปปาง “พระปางเลไลย์” ขึ้นมา จัดเป็นพระปางปางนี้ มีสิ่ง มีช่างคอยรับใช้พระพุทธเจ้า แต่พวกเราได้เกิดมาในพุทธศาสนาแล้ว นับว่าโชคดีควรชื่นชมยินดีในตนเองกันเกิดในหลายเรื่องเลย ตั้งแต่ได้เกิดเป็นมนุษย์ ซึ่งจัดว่าอยู่ในภพในชาติที่มีมิติพิเศษขั้นสูงสุด และยังคงดำรงชีวิตในประเทศไทย ได้ร่วมบรมโพธิสมภารมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด นับว่าโชคอย่างมหาศาลที่ได้พบพุทธศาสนา

หลายคนอาจมีชีวิตคล้ายผมในตอนเด็ก ๆ เวลากรอกช่องศาสนาจะเติม “พุทธ” ไปตามบิดามารดา มารู้อีกพุทธศาสนามากขึ้นอีกตอนไปทำบุญที่วัด และตอนตักบาตร หรือบางครั้งได้ติดตามผู้ใหญ่ไปฟังเทศน์บ่อยๆ เลยได้รู้ซึมซับมีความเข้าใจค่อยๆ ปรับนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันทีละน้อยๆ อย่างอิมเอมใจ

พอโตขึ้นมาอีก อายุมากขึ้นการได้รับรู้ได้ซึมซับธรรมะหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามากขึ้น มองเห็นหลักธรรมะอย่างมีเหตุผล คิดได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานที่ไม่เลื่อนลอย ความเชื่อ ความศรัทธาเป็นชาวพุทธอย่างชัดแจ้ง

ต่อมานับว่าเป็นโชคดี ที่ได้เรียนรู้หลัก **ไตรลักษณ์** คือ **อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา** ในความรู้สึกของผมไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งวิเศษ มหัศจรรย์ เป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ใครๆ ก็สามารถถือปฏิบัติได้ เพราะเป็นกฎธรรมชาติ เป็นหลักธรรมดๆ จัดเป็นเรื่องสามัญที่มีความเข้าใจง่าย ไม่อะไรสลับซับซ้อน ไม่ต้องตีความใดๆ เลย

อนิจจัง รู้ว่าเป็นความไม่เที่ยงไม่คงที่ ทุกสรรพสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วเสื่อมท้ายสุดสลายไป หากพิจารณาติดตามลักษณะนี้ จะครอบคลุมกว้างไกลจากชีวิตขยายต่อไปสู่สถานการณ์ได้ ถูกครับ ไม่มีสถานการณ์ใดๆ หรือที่ไหนที่คงที่ยั่งยืน การบ้านการเมืองหรืออะไรๆ ก็ตาม ไม่พ้นกฎอันแสนธรรมดาๆ ข้อนี้ได้ครับ

ทุกขัง รู้ว่าเป็นทุกข์ ทุกข์ เป็นความบีบคั้นด้วยอำนาจของกฎธรรมชาติ ความกดดัน อាកารฝัน และความขัดแย้ง

อันมาจากปัจจัยการปรุงแต่งให้สภาพเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่ไม่เสื่อมโทรม ไม่บกพร่องตลอดไปหรือครับ

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องสุข แต่สอนเรื่องทุกข์ มีทุกข์ และวิธีจัดการดับทุกข์ ท่านสอนให้เราเห็นตัวตนของทุกข์ ที่เลี้ยงไม่ได้ จึงต้องเข้าใจเพื่อรู้อย่างเท่าเทียม นอกจากนั้นท่านยังมอบเครื่องมือมาให้ไปใช้ยังหยุด จุดให้รู้ อย่างมีสติด้วยหลักธรรมะเรื่องไตรลักษณ์ที่ธรรมดาง่ายๆ นี้เอง

อนัตตา รู้เป็นความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ใต้อำนาจใคร ศิษย์ท่านพุทธทาสจะได้ยินคำสอนนี้บ่อยมาก ในรูปลักษณะของอนัตตา คือ ว่าทุกสิ่งไม่สามารถบังคับให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้ตามต้องการ แม้ตัวเราเองก็ไม่อาจบังคับจิตใจให้ได้ดังปรารถนา เมื่อเราคิดขึ้นได้ในความไม่มีตัวตนก็ปล่อยวาง ชีวิตก็ว่างก็เบาสบาย

ผมเคยหงุดหงิดมาก เมื่อเห็นใครทำในเรื่องที่ผมคิดเองว่าไม่ควรทำ ว่าทำไปทำไม เป็นต้นว่า ทิ้งขยะชั่ย ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง ทำร้ายชีวิตกัน ฯลฯ พอนึกขึ้นมาได้ว่าเออ **“ไม่สามารถบังคับตามต้องการได้”** สติรู้ก็จะค่อยๆ ว่างไม่ให้เกิดกรรมผู้อื่น ที่เราควบคุมไม่ได้มารบกวนจิตใจของเรา ไตรลักษณ์เป็นรหัสที่ตีใช้เพื่อเตือนในการสลัด สละ และปล่อยวาง นี่คือหลักธรรมะที่ให้เรารู้ตัว รู้ได้ตามความจริงตามสภาพจริงเป็นธรรมชาติที่ธรรมดานั่นเอง

ตามที่ชมรมผู้สูงอายุสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมสมาชิกครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ชั้น 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่และแจ้งข่าวให้สมาชิกของชมรมฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบกิจกรรมของชมรม จึงได้นำภาพถ่ายบางส่วนมาลงให้สมาชิกได้รับทราบ และเพื่อเป็นประโยชน์ของสมาชิก ท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายกิจกรรม โทร. 081-361-6878 (อาจารย์ประทุม รองทอง)



นายสม จงถาวร ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้มารวมตัวพบปะกัน และต้องขอขอบคุณ ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ และ พ.อ.สำคัญ นพคุณ ประธานศูนย์ฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและบรรยายพิเศษ มา ณ ที่นี้ ครับ

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครุพนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน... พบกันในเดือน มิถุนายน 2559 นะครับ ในเดือนนี้มีความสำคัญ คือการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสสมโภชสิริมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งประชาชนไทยทั่วประเทศได้ ร่วมเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล เพื่อถวายพระพร แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่วัดและสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศพร้อมกัน เป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน

เมื่อถึงเดือนมิถุนายนก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วตามปีปฏิทิน ส่วนปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนทบุรี กำหนดไว้เป็นวันที่ 31 ตุลาคม ของปี คือเริ่มต้นปีบัญชีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา นับถึงเดือนนี้ก็เป็นเวลา 7 เดือนแล้ว เหลือเวลาอีก 5 เดือนก็จะครบกำหนดสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ ก็มีสมาชิกส่วนใหญ่เฝ้าติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยากจะเห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลประกอบการที่ดี และมีกำไรที่จะทำให้สมาชิกได้รับเงินปันผลที่สูงขึ้น ซึ่งความหวังของสมาชิกจะเป็นอย่างไร สมหวังหรือผิดหวังก็เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจน สำหรับในช่วงครึ่งปีบัญชีสหกรณ์ฯ ที่ผ่านมาก็พบว่าสหกรณ์ฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีกำไรสูงกว่าในปีที่ผ่านมาอยู่บ้าง ซึ่งก็เป็นเพราะในปี นี้สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ปัญหาที่ทำให้การจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกจากเงินกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ฯ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ก็คือการตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ ที่เห็นชัดเจนได้แก่ ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญจากการดำเนินธุรกิจค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนเงิน 452,851,625 บาท ได้ขอตั้งค่าเพื่อมูลค่าความเสียหาย เป็นระยะเวลา 10 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 5 กำหนดตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญไว้ ร้อยละ 11 คิดเป็นเงินประมาณ 49 ล้านบาทเศษ ตามมาด้วยปัญหาเงินฝาก

กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย อีกประมาณ 2 ล้านบาท ยังมีปัญหาเงินฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด อีกจำนวนเงิน 113 ล้านบาท ที่คณะกรรมการดำเนินการกำลังเร่งรัดติดตามให้มีการส่งคืนเงินฝากให้ได้ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้รับการคืนเงิน จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่น่าจะโดนให้ตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ น่าเป็นห่วงเรื่องเงินปันผลจริงๆ

เรื่องการตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญของสหกรณ์ฯ ที่มีผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนนั้น ก็มีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ สงสัยว่าทำไมต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญมากมาย ทำให้เงินปันผลรายปีที่สมาชิกควรจะได้รับตามสัดส่วนกำไรของสหกรณ์ฯ ตามความเป็นจริงต้องลดลงอย่างน่าเสียดาย สร้างความผิดหวังและความไม่พอใจแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ สมาชิกหลายคนอยากทราบ ว่าเงินที่ตัดจากกำไร เพื่อไปตั้งเป็นค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญทุกปี และเป็นเงินจำนวนมากนั้น แล้วเงินไปอยู่ที่ไหน ในเมื่อปัญหานี้สูญก็เป็นเงินของสหกรณ์ฯ อยู่แล้ว และสหกรณ์ฯ ไม่ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญได้หรือไม่ เรื่องนี้อธิบายได้ว่า สหกรณ์ฯ ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และต้องปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียน

สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ พ.ศ. 2544 โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง เข้าทำการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ฯ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ถ้าพบว่าสหกรณ์ฯ มีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ฯ หรือบริหารงานผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น นำเงินไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปลงทุนแล้วขาดทุนไม่ได้รับเงินคืน รวมทั้งการให้สมาชิกกู้เงินแล้วเรียกเก็บคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ไม่ได้ เงินที่ขาดหายไปนั้น สหกรณ์ฯ จะต้องกันเอาเงินกำไรส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ ห้ามนำไปใช้ปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ดังนั้นเงินที่ตั้งเป็นค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญของสหกรณ์ฯ จึงเป็นเงินอยู่ที่สหกรณ์ฯ ซึ่งปัญหานี้ได้มีการตอบให้เพื่อสมาชิกได้ทราบไปบ้างแล้ว ในคอสมันท์ ถามมา ตอบไป ฉบับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ลองกลับไปติดตามอ่านดูได้ครับ เข้าใจตรงกันนะครับ

สวัสดิ์ครับ



ข่าว จาก สมาคมพัฒนาปณิกิจ

สผ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046

สวัสดิ์ครับท่านสมาชิกพัฒนาปณิกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์คุณนถบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
 ทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
 แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของพัฒนาปณิกิจต่อไปได้ ครับ

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
 สมาคมต่างๆดังนี้

1. ข่าวจาก สมาคมพัฒนาปณิกิจสงเคราะห์สมาชิก
 สหกรณ์ชุมชนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย สส.อค.

สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2559
 ติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล ยอดชำระเงินปี 2559
 จำนวนเงิน 4,840 บาท

2. ข่าวจาก สมาคมพัฒนาปณิกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมชน
 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2559
 ติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล ยอดชำระเงินปี 2559
 จำนวนเงิน 4,820 บาท

หมายเหตุ: สมาชิกสส.อค.และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
 คงสภาพการเป็นสมาชิกปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้
 ทางสมาคมฯ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ในทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน

ณ สมาคมพัฒนาปณิกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี
 โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841



ดร.ชุกชาติ กาญจนธนะชัย ประธานสหกรณ์ และนายมานัส บรรจงใหม่
 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ. ให้กับทายาทของ
 นางสาวพิณ ศิลาฤทธิพันธ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน
 จำนวน 600,000 บาท

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 4 ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40-50 ปี สหกรณ์ฯ	สผ.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	น.ส.สมวงศ์ ทรรพสุทธิ	81 ปี	หัวใจวายแบบคั่งเลือด	150,000	265,336	-	-
2	นายสุทิน ปรานรักษ์	56 ปี	หัวใจตีบ	100,000	265,139	-	-
3	นายธราพงษ์ เว็นทอง	56 ปี	มะเร็้วต่อมไทรอยด์	สมทบ	265,110	-	-
4	นายชาญชัย ทวีสิน	62 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	ลาออก	265,082	-	-



ประกาศ สมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในปี 2559 สมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปี) สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมดังนี้

1.1 การรับสมัครสมาชิกสามัญ (กรณีนี้ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ.2494)
- (2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรังจนรักษาไม่หาย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น
- (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
- (5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์ทุกข้อ
- (6) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด

1.2 การรับสมัครสมาชิกสมทบ (กรณีนี้ที่ 2 ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด)

- (1) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ.2494)
- (2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรังจนรักษาไม่หาย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น
- (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
- (5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์ทุกข้อ
- (6) เป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา - มารดา หรือเป็นพี่ - น้อง (บิดา - มารดาเดียวกัน) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด

2. กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ

3. การยื่นใบสมัคร

- (1) สมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสมาคมในวันเปิดทำการ และมีสมาชิกของสมาคมหรือกรรมการของสมาคมรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน
- (2) สมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง และต้องให้สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด ที่ผู้สมัครอ้างถึง เป็นผู้นำมาสมัคร ณ สำนักงานของสมาคม ในวันเปิดทำการ และมีสมาชิกของสมาคมหรือกรรมการของสมาคมรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

4. หลักฐานการสมัครสมาชิก

(1) เอกสารผู้สมัคร

- (1.1) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- (1.2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- (1.3) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
- (1.4) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
- (1.5) ทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมสำเนา (กรณีมีคู่สมรส) จำนวน 1 ฉบับ

(2) เอกสารผู้รับผลประโยชน์

- (1.1) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- (1.2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- (1.3) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

*** (กรุณาลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ) ***

5. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- (1) ค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท
- (2) ค่าบำรุงสมาคมรายปี เป็นเงิน 50 บาท
- (3) เงินค่าบริจาคให้สมาคมฯ (อายุเกินระเบียบ) เป็นเงิน 8,700 บาท
- (4) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
- (5) เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ตายนั้น รายละเอียด (สามสิบบาท)
- (6) บุคคลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท

เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกไม่สามารถขอรับเงินตามประกาศนี้คืนได้ทุกกรณี ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ดร.ชชาติ กาญจนอนันชัย)
นายกสมาคมฉนวนกึ่งสังเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชนบท จำกัด



สวัสดิ์ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน ระยะเวลาที่ยังคงร้อนระอุมากถึงแม้จะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม ยิ่งไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ฉบับนี้มีความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ของเราหลายอย่างที่ สำคัญที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกันเข้ามา มาก และผมขอตอบคำถามเป็นข้อๆดังนี้ครับ

1 **ถาม**

สวัสดิ์คะ พอดีดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯครบ 6 เดือนแล้วคะ แต่ว่าใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ งวดที่ 6 จะได้รับสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 อยากทราบว่าถ้าจะทำเรื่องกู้สามัญจะทำได้ไหมคะ

ตอบ

สวัสดิ์ครับ หากได้รับท่านสมาชิกได้รับใบเสร็จค่าหุ้นรายเดือนที่ 6 แล้ว ท่านสมาชิกสามารถยื่นกู้สามัญได้เลยครับ

2 **ถาม**

สวัสดิ์ครับ ปัจจุบันได้ลาออกจากโรงเรียน แต่ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯและสมาชิกฌาปนกิจฯ ต้องการสอบถามว่าหากต้องการจะลาออกจากสมาชิกฌาปนกิจฯ จะได้หรือไม่ แล้วเงินสงเคราะห์ที่ได้มีการชำระไปแล้วในแต่ละเดือนจะได้รับเงินคืนหรือไม่ (แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ)

ตอบ

ในกรณีที่ประสงค์จะลาออกจากสมาชิกฌาปนกิจฯ สามารถทำได้และในส่วนเงินสงเคราะห์ที่ได้มีการชำระไปแล้วในแต่ละเดือน ถ้าลาออกจะได้รับแค่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคืนเท่านั้น คือ 200 บาท ครับ โดยติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯทราบด้วยครับ

3 **ถาม**

สวัสดิ์คะ อยากสอบถามว่าปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีการชะลอการรับสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯของหน่วยครูอัตราจ้าง หรือคะ

ตอบ

สวัสดิ์ครับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ให้ชะลอการรับสมัครสมาชิกหน่วยครูอัตราจ้างไปก่อน เนื่องจากทางหน่วยงานต้นสังกัดมีการปรับเปลี่ยนทำสัญญาจ้างเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้าง คณะกรรมการฯ จึงขอแนะนำเรื่องนี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ครับ

4 **ถาม**

ฉบับเดือนเมษายน 2559 ในคอลัมน์ถามมา - ตอบไป หน้า 9 กรณีที่มีผู้ถามมาเรื่อง คดีความ.....และคำตอบ (วารสารเดือนเมษายน 2559 คอลัมน์ถามมา - ตอบไป ในหัวข้อ กลุ่มที่ 3) มีชื่อนายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาท **ผมมีข้อสงสัยดังนี้** นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง จะต้องถูกห้ามเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์-ครูนนทบุรี จำกัด ข้อ 72 (7) หรือไม่

ตอบ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ข้อ 72 (7) ระบุว่า **“เคยหรืออยู่ในระหว่างที่สหกรณ์ฯฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา ยกเว้นคดีนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของตนเอง”**

ข้อวินิจฉัย ข้อบังคับข้อนี้หมายความว่า บุคคลใดหรือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด คนใดที่ตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง หรืออาญา **โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์-ครูนนทบุรี จำกัด เป็นโจทก์ฟ้อง** จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้

เหตุผล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ตกเป็นจำเลยของโจทก์ได้เข้ามาบริหารโจทก์ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

ในกรณีนายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง ถูกฟ้องดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทนั้น มีอดีตรกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้อง มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เป็นโจทก์ ครับ จึงสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ได้ ซึ่งเวลานี้โจทก์ก็ได้ถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว

ชาวประชาสัมพันธ์
วารรณสูตร พันธุมะเกียรติ
089-213-6168



ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ กล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

“ครูมีหน้าที่สอนคน ไม่ใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว”
นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้า ได้แสดงไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปกี่พันปี **ธรรม** ซ่อนนี้ยังทันสมัยอยู่เสมอ สหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด ของพวกเราเล็งเห็นความจริงในข้อนี้จึงสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี โดยจัดทุนการศึกษาให้ทุกระดับชั้น จำนวนหลายร้อยทุนเป็นเงินล้านกว่าบาท จัดพิธีมอบให้ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มารับทุนก็ขอให้เป็นคนดีของสังคม นำเงินเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผู้ปกครองที่เป็นครูก็ขอให้ปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้เมื่อกว่า 2,500 ปี เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิตครับ



ทุนระดับปฐมวัย



ทุนระดับประถม



ทุนระดับมัธยม



ทุนระดับอุดม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด
ชุดที่ 57 ปี 2559

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด	
บรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย	นายมานัส บวรจใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายจรัส ตันติพิบูลย์	นายวิทยา ถาวารักษ์
	นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ	ดร.ฉัตรชัย อารามครบุรี
	นายอาทิตย์ บัวทอง	นายวิทยา น้อยประเทศ
	นายบังเอิญ อิมจิตร	นายสงบ สนสิน
	นายวิวัฒน์ กองแกน	นายโสภณ บัวลอย
	นายธนสาร รมะพันธ์	นางพุกมาศ ทับแก้ว

ชุดที่ 57 ปี 2559 ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2559
www.ntbcoop.com

สหกรณ์นครนทร์
มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ
email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนทบุรี จำกัด เลขที่ 776 ถ.รัตนวิบูลย์ ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com
ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303
สมาคมอภานังสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841 Fax : 0-2969-8200 . LINE ID : 02-969-8200 .
E-mail : ntbcoop@hotmail.co.th , ntbcoop@hotmail.com Facebook : http://www.ntbcoop.com